

## วิวาห์ใต้อสมุทรตรัง 2010

นำเสนอเมื่อ : 9 ก.พ. 2553

จังหวัดตรังแถลงข่าวการจัดงานพิธีวิวาห์ใต้อสมุทร 2010 ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์นี้ ตั้งเป้าคู่บ่าวสาว 36 คู่ รวมทั้งคู่ของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง และภริยา

นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายสลิล โตทับเที่ยง ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง นายบูรณะศักดิ์ ฤกษ์สำรวจ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง และ นายสมชาย วงษ์วัชชัย ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานพิธีวิวาห์ใต้อสมุทร 2010 (The 14th Trang Underwater Wedding Ceremony) ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2553

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ และเผยแพร่พิธีแต่งงานตามประเพณีไทยให้เป็นที่รู้จัก ภายใต้แนวคิด รักสรรสร้าง โลกสร้างสรรค์ โดยยังคงเน้นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของไทย รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงเจตนาารมณ์ของจังหวัดตรัง ที่ให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยในปีนี้มีคู่บ่าวสาวเข้าร่วมงาน จำนวน 36 คู่ เป็นคู่รักชาวต่างชาติ สัญชาติจีน 4 คู่ จากประเทศฮอลแลนด์ และนอร์เวย์ นอกจากนี้ มีคู่รักกิตติมศักดิ์ที่เข้าร่วมแถลงข่าวด้วย คือ นายวราวุฒิ ถาวรศิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง และภริยา

ในส่วนกิจกรรมจะเริ่มวันที่ 12 กุมภาพันธ์ โดยมีพิธีต้อนรับคู่บ่าวสาว ด้วยขบวนกลองยาว และการแสดงต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานตรัง จากนั้น คู่บ่าวสาวที่ดำเนินาจะเดินทางไปร่วมพิธีจดทะเบียนสมรสใต้ทะเล ณ เกาะกระดาน อำเภอกันตัง ส่วนคู่บ่าวสาวที่ไม่ดำเนินาจะเดินทางไปร่วมพิธีปลุกตบศรีตรัง ณ สวนรวมพรรณไม้แห่งความรัก ภายในสวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) อำเภอปานตาขาว

ภาคบายคู่บ่าวสาวทั้งหมดจะร่วมขบวนแห่ ซึ่งจะมีชาวตรังนับหมื่นคนรอต้อนรับการมาเยือน จากนั้น คู่บ่าวสาวและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคู่บ่าวสาว และประเพณีกินเหนียว ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา โดยชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดตรัง เป็นผู้จัดเตรียมอาหาร ซึ่งประเพณีกินเหนียวของชาวตรังเป็นประเพณีที่จัดขึ้น โดยมีความหมายแฝงถึงการใช้ชีวิต และเป็นการบอกกล่าวให้คู่บ่าวสาวกลมเกลียวกัน หรือมีความหนักแน่นในการใช้ชีวิต

ส่วนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ คู่บ่าวสาวจะเดินทางไปยังชายหาดปากเมง อำเภอสิเกา เพื่อร่วมพิธีเปิดงาน ต่อด้วยพิธีรดน้ำสังข์ ร่วมกันปล่อยหอยสังข์กระโดด ปลากุรตุน ลูกกุ้ง และหมึกกระดองสู่ท้องทะเล จากนั้น คู่รักที่ไม่ได้นำลงเรือคยัค จะไปรับเกียรติบัตรบนเรือหน้าหาดปากเมง ส่วนคู่บ่าวสาวที่ดำเนินา จะออกไปดำเนินาชมแหล่งปะการังที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตรัง ส่วนช่วงเย็นจะมีงานเลี้ยงแสดงความยินดีคู่บ่าวสาว ณ หาดวิวาห์ใต้อสมุทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในบรรยากาศคำคืนแห่งความรักสุดแสนโรแมนติก